



## CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Digitel là một trong những công ty tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin để số hóa tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm hơn 8 năm triển khai các giải pháp ứng dụng lấy CNTT làm nền tảng, cùng với mạng lưới hơn 1,000 nhân viên và văn phòng đại diện trên toàn quốc, Digitel làm chủ về công nghệ và quy trình bán hàng để triển khai có hiệu quả các dự án cho nhiều đối tác lớn (Unilever, Garena, FE Credit, Liberty, Citibank,...)

Digitel có cơ cấu nhân sự trẻ (BDH là những người 8x) luôn hướng đến môi trường làm việc năng động, sáng tạo. Mỗi cá nhân được tạo điều kiện để phát huy cao nhất khả năng làm chủ trong phạm vi công việc được giao. DigiTel luôn rộng cửa chào đón các nhân tài đến với môi trường trẻ, đoàn kết, năng động, nơi mà mỗi thành viên đều có thể phát huy tính sáng tạo, tự chủ, kỹ năng tổ chức trong mọi hoạt động.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG	MÔ TẢ CÔNG VIỆC	YÊU CẦU CÔNG VIỆC
<b>Nhân viên Telesales</b>	Tiếp nhận dữ liệu khách hàng từ trường nhóm và khai thác cơ hội bán các sản phẩm /dịch vụ cho vay tín chấp qua điện thoại.	Kĩ năng giao tiếp tốt Giọng nói dễ nghe
<b>Thực tập sinh Marketing Online</b> (Lương hấp dẫn – Được đào tạo)	Thực hiện các công việc Marketing Online: Viết bài, Xây dựng liên kết, Phân tích, Quản trị nội dung Web Site, Facebook, Fanpage...	Am hiểu quảng cáo qua Google, Facebook, Wap, App... Có những ý tưởng sáng tạo trong công việc
<b>Thực tập sinh IT ( Phát triển PHP &amp; MySQL)</b> (Lương hấp dẫn – Được đào tạo)	Phát triển các dự án CRM, CMS trên nền PHP & MySQL cho công ty và đối tác của công ty.	Ưu tiên những bạn có kiến thức về Framework, giao diện Bootstrap, hệ quản trị MySQL...
<b>Thực tập sinh IT (UI Designer)</b> (Lương hấp dẫn – Được đào tạo)	Tham gia thiết kế website, banner, toàn bộ giao diện layout và các bộ phận chức năng của App, ứng dụng Mobile.	Đã có kinh nghiệm sử dụng công cụ thiết kế Adobe Photoshop, Adobe Illustrator...

Chi tiết công việc tham khảo tại website: <http://digitel.com.vn/tuyen-dung>

Bạn muốn làm việc trong môi trường 8x,9x trẻ trung, năng động? Bạn muốn làm giàu nhanh chóng? Bạn muốn được thoải mái phát triển và thể hiện hết bản thân? Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nộp đơn ứng tuyển vào Digitel chúng tôi

Hãy gửi CV của bạn về hộp mail: [tuyendung@digitel.com.vn](mailto:tuyendung@digitel.com.vn) hoặc nộp trực tiếp tại công ty Digitel

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Athena, 146 – 148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại liên hệ: 0911702266 – Mr.Trung

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Thị Yên Thi